



สำนักข่าว: ข่าวหุ้น

วันที่: ศุกร์ 28 เมษายน 2566

TQMจับมือกรุงเทพประกันภัย ขยายฐานมนุษย์เงินเดือน

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา (TQM) ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดตัวแคมเปญประกันมนุษย์เงินเดือนรับวันแรงงาน ภายใต้แนวคิด “คุ้มครองทุกความสำเร็จของมนุษย์เงินเดือน” คุ้มครองครอบคลุม เบี้ยประกันภัยราคาจับต้องได้

ดร.อัญชลิน พรธรรณินา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า TQM และบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกันออกแคมเปญประกันภัยรับวันแรงงาน หรือประกันมนุษย์เงินเดือน มาตลอดมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดที่จะช่วยแบ่งเบาภาระที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิต ให้กับกลุ่มคนในช่วงวัยแรงงานที่ต้องใช้แรงงาน ความรู้ความสามารถ เพื่อทำงานแลกเงิน

ไม่ว่ากลุ่มผู้ที่มีเงินเดือนประจำและกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแม้แต่ผู้ใช้แรงงาน ได้มีความคุ้มครองที่เพียงพอเมื่อเกิดเจ็บป่วย เป็นการเพิ่มเติมสวัสดิการให้กับตัวเองนอกจากที่บริษัทจัดไว้ให้ หรือมนุษย์ฟรีแลนซ์ หรือผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีระบบสวัสดิการรองรับ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่าคนในวัยทำงานต้องการสวัสดิการหรือความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสวัสดิการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI กล่าวว่า สำหรับแคมเปญประกันมนุษย์เงินเดือนปีนี้ ได้จัดโปรดักส์ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ รวม 7 โปรดักส์ ได้แก่ 1.ประกันสุขภาพ Health เบา เบา ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สำหรับผู้ไม่มีสวัสดิการเอาไว้

ช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 2.ประกันสุขภาพ Health Top Up เหมาะสำหรับคนทำงานประจำ หรือมีประกันภัยหลักอยู่แล้ว เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม ความคุ้มครองเพิ่มนอกเหนือจากประกันภัยหลัก

3.ประกันภัยชดเชยรายได้ ให้ความคุ้มครองเรื่องการชดเชยรายได้ กรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งกรณีจากการเจ็บป่วยด้วยโรคและอุบัติเหตุ 4.ประกันภัยโรคมะเร็ง ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ และคุ้มครองการรักษาพยาบาลด้วยวิธีเคมีบำบัด/รังสีรักษา 5.ประกันอุบัติเหตุทำงานสบายใจ

6.ประกันภัยซ้อป ชัวร์ ชัวร์ (ประกันภัยไซเบอร์) ให้ความคุ้มครองการถูกฉ้อโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุด 5,000 บาท และ 7.ประกันรถยนต์ชั้น 1 และ 2+ ซึ่งทั้ง 7 โปรดักส์ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์สำหรับคนทำงานที่ได้รับผลกระทบ และสามารถรองรับความเสี่ยงทุก ๆ ด้านของคนทำงาน ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้ ■